

## **TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG GẶP MẶT VÀ TRAO ĐỔI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG HOA (ĐÀI LOAN) VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH LONG TONG**

Ngày 29/05/2024, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương, đã diễn ra buổi gặp mặt và trao đổi giữa Trung tâm và Trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Hoa (Đài Loan), cùng sự tham gia của Công ty Cổ phần Công trình Long Tong. Buổi làm việc có sự hiện diện của bà Đặng Thị Ngọc Thiên Hương - Giám đốc Trung tâm, ông Nguyễn Trọng Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm, ông Dương Tấn Minh - Trưởng phòng Tư vấn giới thiệu việc làm, và ông Nguyễn Văn Nhân - Chuyên viên tư vấn giới thiệu việc làm.

Trong buổi gặp mặt, hai bên đã tập trung thảo luận về chương trình tuyển sinh sinh viên Việt Nam sang Đài Loan du học tại Trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Hoa. Đây là một phần trong nỗ lực của nhà trường nhằm thu hút sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, đến học tập và làm việc tại Đài Loan.



*Buổi gặp mặt giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Hoa, và Công ty Cổ phần Công trình Long Tong*

Trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Hoa đã giới thiệu về các chương trình đào tạo kỹ thuật cử nhân kéo dài 4 năm dành cho sinh viên du học. Các ngành đào tạo chính bao gồm: Học viện Kỹ thuật, Học viện Quản trị Kinh doanh, Học viện Công nghệ Y tế, và Học viện Hàng không. Để ứng tuyển, sinh viên cần có trình độ văn hóa 12/12 trở lên và khả năng tiếng Hoa cơ bản.

Năm 2024, trường dự định tuyển khoảng 150 - 200 sinh viên Việt Nam. Nhà trường cam kết sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá và cung cấp khóa đào tạo tiếng Hoa cơ bản 240 giờ cho những sinh viên chưa có nền tảng ngôn ngữ này, đảm bảo họ hoàn thành trong năm học đầu tiên. Sau năm học đầu tiên, sinh viên sẽ bắt đầu thực tập và làm việc với thời gian 40 giờ/tuần, mức lương trung bình từ 30.000 đến 40.000 đài tệ (tương đương 23 - 30 triệu đồng).



*Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Hoa giới thiệu về các chương trình đào tạo tại trường*

Phía nhà trường mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương trong việc tư vấn và giới thiệu người Việt Nam có nhu cầu du học tại Đài Loan. Bà Đặng Thị Ngọc Thiên Hương đánh giá cao chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Hoa và đề xuất một số cải tiến nhằm phù hợp hơn với nhu cầu của sinh viên Việt Nam.

Bà Hương gợi ý nhà trường có thể mở thêm các khóa đào tạo ngắn hạn, vừa giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, vừa nhanh chóng tham gia vào thị trường lao động Đài Loan. Điều này không chỉ giúp sinh viên sớm có thu

nhập mà còn nâng cao kỹ năng chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc học tập và làm việc tại nước ngoài.



*Bà Đặng Thị Ngọc Thiên Hương – Giám đốc Trung tâm đề xuất một số cải tiến nhằm phù hợp hơn với nhu cầu của sinh viên Việt Nam.*

Buổi gặp mặt giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Hoa, và Công ty Cổ phần Công trình Long Tong đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy du học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Đài Loan.

**TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG**